

TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

cơ bản; 27 xã chưa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã làm rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân trong xây dựng NTM thời gian qua...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các giải pháp đã nêu trong báo cáo...

cán bộ tỉnh, huyện tăng cường cho các xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM;

địa phương nào có khó khăn về tiêu chí nào thì tỉnh, huyện phân công ngành đó về phối hợp, giúp đỡ. Kiểm điểm, đánh giá việc chỉ đạo xây dựng NTM ở các địa phương thời gian qua, để ra công việc cần thực hiện thời gian tới.



Điện mao nông thôn mới xã Thái Thịnh (Thái Thụy).

văn hóa, nông nghiệp. Thực hiện phân bổ trước 50% nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng NTM của tỉnh cho các huyện, xã về đích năm 2019.

thành phố rà soát lại các làng nghề, nếu hoạt động không hiệu quả thì báo cáo UBND tỉnh quyết định đưa ra ngoài danh sách các làng nghề trên

địa bàn tỉnh. Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thủ tục về đích NTM đối với các huyện.

CÔNG ĐIỆN KHẨN...

(Tiếp theo trang 1)

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

Quản triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "chống dịch như chống giặc". Tập trung thực hiện và chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người chăn nuôi nghiêm túc thực hiện quyết liệt...

Quyết liệt trong công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ, nghiêm cấm việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra khỏi vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp; nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển qua địa phương có dịch; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Không để dịch lây lan ra diện rộng. Các địa phương chưa có dịch hoặc mới xuất hiện một vài ổ dịch và ở các trang trại chăn nuôi tập trung thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng, chống dịch (như khử trùng người, phương tiện vào các cơ sở chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng nuôi, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng; không tái đàn trong thời gian có dịch...).

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các đợt vệ sinh, tiêu độc khử trùng; tránh tình trạng cấp phát hóa chất hỗ trợ của tỉnh cho các hộ chăn nuôi để sử dụng dần.

Xây dựng phương án xử lý và kịch bản cho trường hợp dịch lan ra diện rộng để chủ động trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện không chế dịch, giảm thiểu nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

2. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn:

Tập trung thời gian đến cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo nhiệm vụ và địa bàn đã được phân công tại Quyết định số 43/QĐ-BCĐ ngày 26/02/2019 của Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kích bản theo chiều hướng dịch lây lan ra diện rộng; đề xuất nhu cầu nguồn lực, vật tư, hóa chất của tỉnh để chủ động hỗ trợ các địa phương triển khai khoanh vùng, xử lý ổ dịch.

Hướng dẫn kịp thời cho các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo kịch bản mới để đảm bảo khoanh vùng, xử lý nhanh gọn dịch bệnh phát sinh.

4. Sở Tài chính:

Kịp thời hướng dẫn các địa phương thủ tục hỗ trợ người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy; thủ tục hỗ trợ cán bộ các cấp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ kinh phí thực hiện phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo kịch bản dịch có thể lây lan ra diện rộng.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, để nghị Báo Thái Bình:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tập trung tuyên truyền về tình trạng nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi; thực hiện "5 không" trong phòng, chống dịch để người chăn nuôi không hoang mang; có niềm tin vào các biện pháp phòng, chống dịch đã chỉ đạo; không bán tháo lợn, tích cực chăm sóc nuôi dưỡng, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; người tiêu dùng không "quay lưng lại với thịt lợn".

6. Các sở, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

Theo nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn.

Trong tổ chức thực hiện, địa phương, đơn vị nào là, thiếu trách nhiệm, không triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, thực chất các nhiệm vụ được giao, để dịch bùng phát trên diện rộng thì người đứng đầu địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật theo quy định.

Nhận Công điện này, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn khẩn trương triển khai, thực hiện.

ĐÔNG HƯNG, THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

chốt kiểm dịch. Tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi đúng quy trình, quy định. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép vận và các sản phẩm từ lợn...

huyện đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 3 hộ chăn nuôi lợn ở hai xã Thụy Trường, Thái Hà. Trong đó, tổng số lợn đã tiêu hủy của 3 hộ có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại hai xã trên là 151 con/8.939kg.

Trước sự xuất hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi huyện chỉ đạo UBND xã Thụy Trường, Thái Hà thành lập ngay chốt

kiểm soát dịch bệnh động vật tại các đầu mối giao thông ra, vào xã để kiểm soát việc vận chuyển lợn; quản lý chặt chẽ đàn lợn của các hộ chăn nuôi có lợn ốm, chết và nghiêm cấm không cho bán chạy lợn; tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng các loại hình dịch vụ với nhiều tiện ích, hiện đại, từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Đến hết tháng 2/2019, doanh số thanh toán qua ngân hàng ước đạt 77.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 75% tổng doanh số



Tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ở xã Lô Giang (Đông Hưng).

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THÁNG 2...

(Tiếp theo trang 1)

Cùng với công tác huy động vốn và cho vay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh còn tập trung phát triển các loại hình dịch vụ với nhiều tiện ích, hiện đại, từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Đến hết tháng 2/2019, doanh số thanh toán qua ngân hàng ước đạt 77.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 75% tổng doanh số

thanh toán. Để phục vụ nhu cầu thanh toán của nhân dân, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã lắp đặt 160 máy ATM, 517 thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ; mở gần 781.000 tài khoản thanh toán, phát hành gần 950.000 thẻ thanh toán các loại; thực hiện trả lương qua tài khoản cho 1.782 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp với gần 142.000 lao động nhận lương qua tài khoản.

20 bệnh nhân HIV/AIDS đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

Sáng ngày 8/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng tổ chức sự kiện những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT).

Đa khoa Đông Hưng hiện có 230 bệnh nhân đang điều trị. Tỷ lệ bệnh nhân HIV/AIDS có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 98%. Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, từ ngày 8/3/2019, bệnh nhân HIV/AIDS có thẻ BHYT chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn BHYT. Đây là tin vui đối với nhiều bệnh nhân HIV/AIDS bởi điều trị ARV thông qua BHYT sẽ là nguồn tài chính bền vững để người nhiễm HIV/AIDS tiếp tục được điều trị với chi phí hợp lý

và phù hợp. Qua đó nhằm truyền thông, quảng bá mốc chuyển đổi nguồn thuốc ARV từ BHYT, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của BHYT trong việc điều trị căn bệnh thế kỷ, đồng thời vận động sự ủng hộ của các ban, ngành trong việc bảo đảm cung ứng thuốc ARV nguồn BHYT được liên tục. Tại sự kiện này, lãnh đạo Sở Y tế đã trao tượng trưng thuốc ARV cho đại diện bệnh nhân HIV/AIDS, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân quy trình khám chữa bệnh HIV/AIDS tại cơ sở y tế là người tiếp nhận thanh toán qua quỹ BHYT.

THU TRANG

Kiểm tra công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Sáng ngày 8/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra công tác cai nghiện ma túy tại điểm tư vấn, cai nghiện ma túy xã Thụy Xuân (Thái Thụy), xã Đông Minh (Tiền Hải), thị trấn Thanh Nê và xã Bình Nguyên (Kiến Xương).

người nghiện có hồ sơ quản lý, các điểm đã thành lập tổ tư vấn phân công các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ công tác cai nghiện đối với người nghiện, hỗ trợ người nghiện ma túy tham gia chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; đồng thời tăng cường công tác truyền thông về tác hại của việc sử

dụng ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng ra quyết định xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc với một số trường hợp đưa vào các trung tâm cai nghiện. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cai nghiện tại các điểm vẫn còn nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất, đội ngũ tư vấn dẫn đến người tái nghiện sau cai nghiện còn phổ biến.

Để công tác tư vấn, cai nghiện ma túy tại cộng đồng đạt hiệu quả, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các điểm cai nghiện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, chú trọng hướng đến người nghiện và gia đình người nghiện làm thay đổi nhận thức, từ đó từ bỏ ma túy; cũng cố, kiên trì toàn bộ tư vấn cai nghiện khi có sự thay đổi về nhân sự và hoàn thiện quy chế hoạt động. Chủ trọng đến công tác đào tạo

nghe, giới thiệu việc làm cho người nghiện sau cai, góp phần hạn chế tình trạng tái nghiện. Theo kế hoạch, ngoài 4 điểm tư vấn, cai nghiện trên, trong tháng 3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra 9 điểm tư vấn, cai nghiện ma túy tại cộng đồng các huyện, thành phố, từ đó có giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện.

NGUYỄN CƯỜNG

Bắt đối tượng trộm cắp xe SH

Khoảng 10 giờ ngày 7/3, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) nhận được tin báo về việc có một đối tượng nam giới khoảng 30 tuổi đã trộm cắp 1 xe máy hiệu SH sơn màu trắng, biển kiểm soát 29G1-223.39 đang trên đường tẩu thoát theo hướng từ Hà Nội về Thái Bình.

Ngay lập tức, Thiếu tá Đỗ Ngọc Dũng, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn đã thông báo cho toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến tiến hành truy xét, tìm bắt đối tượng. Tại km81+400 quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tổ tuần tra đã phát hiện đối tượng tình nghi đi chiếc

xe có đặc điểm như tin báo, chạy với tốc độ cao. Ngay sau khi phát hiện đối tượng, tổ tuần tra lập tức truy đuổi.

Thiếu tá Đỗ Ngọc Dũng đã trực tiếp lái xe cảnh sát giao thông chặn huy bay bắt đối tượng, chọn đoạn đường có dải phân cách 1 chiều, kết hợp có xe khác lưu thông trên đường

đi phía sau, từ từ siết chặt khóa đầu xe đối tượng, cùng lúc đó xe phía sau cũng bám sát xe đối tượng khiến xe đối tượng không tiến, không lùi được. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ trong tổ cũng tiếp cận, hỗ trợ vây bắt đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 1 xe máy hiệu SH sơn màu trắng, biển kiểm soát 29G1-223.39, 1 chứng minh nhân dân mang tên Bùi Văn Dương, 1 bộ vạm phá khóa xe máy bằng kim loại (gồm 2 mũi vạm), 2 điện thoại di động.

Quá trình bắt giữ đối tượng đã bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng và người tham gia giao thông. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Bùi Văn Dương, sinh năm 1992 ở thôn Cầu Xá, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) đã dùng vạm phá ổ khóa điện chiếc xe máy trên vào sáng cùng ngày, sau đó mang về tỉnh Thái Bình để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Toàn bộ tang vật, phương tiện và đối tượng đã được Đội Tuần tra dẫn đoàn bàn giao cho Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

PHẠM HÙNG



Đối tượng Bùi Văn Dương bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật.

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh THCS công lập

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) dự kiến được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ

- Luật Giáo dục 2005
- Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Trẻ em mầm non 5 tuổi trường công lập

Học sinh tiểu học trường công lập

Học sinh THCS trường công lập

HỖ TRỢ TIẾN ĐÓNG HỌC PHÍ cho trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học, THCS ở cơ sở giáo dục dân lập, tư thục theo Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quy định tương đương mức ngân sách cấp chi thường xuyên tính bình quân trên một học sinh của cơ sở giáo dục công lập cùng cấp trên địa bàn.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ
https://infographics.vn

TTXVN